

## ได้ฤกษ์เปิดตลาดแดนมังกร

ผมได้เขียนถึงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ มาแล้วหลายประเทศ สัปดาห์นี้ขอเขียนถึงเขตการค้าเสรีที่ไม่ได้เป็นคู่แต่มาเป็นกลุ่มบ้างครับ เป็นข้อตกลงเขตการค้าอาเซียน-จีน หรือ FTA อาเซียน-จีนซึ่งไทยฐานะที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนก็จะได้รับผลทั้งทางบวกและลบกับข้อตกลงนี้ด้วย เราจึงน่าจะมาทำความรู้จักกับประเทศจีนและ FTA อาเซียน-จีน กันให้ลึกซึ้งอีกชะหน่อย จะได้เริ่มค้าขายกันได้โดยไม่เคอะเขิน และที่สำคัญข้อตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งจะเริ่มต้นลดภาษีระหว่างกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 หรืออีกประมาณแค่ 5 เดือนข้างหน้า

### จีน : เศรษฐีใหม่ที่มีกำลังซื้อมหาศาล

ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลก ด้วยมูลค่า GDP กว่า 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 10 เท่าของ GDP ประเทศไทย หรือประมาณเศษ 1 ส่วน 8 ของ GDP สหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก บวกกับจำนวนประชากรของจีนกว่า 1,300 ล้านคน จีนจึงมีการนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกเป็นมูลค่ามหาศาลถึงปีละกว่า 295,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 12 ล้านล้านบาท โดยสินค้านำเข้าหลักในปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน แผงวงจรรวม ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เชื้อเพลิง เครื่องจักรอุตสาหกรรม และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ส่วนสินค้าที่มีการนำเข้าจากไทยมาก ได้แก่ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ยางธรรมชาติ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ น้ำมันสำเร็จรูป มันสำปะหลัง และข้าว เป็นต้น นอกจากนี้ จีนยังเป็นเศรษฐกิจที่มีพลวัตสูงและกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วจนอาจจะเร็วเกินไปด้วยซ้ำ ขนาดที่ทางการจีนต้องออกมาตรการมาชะลอการขยายตัวของเศรษฐกิจหลายมาตรการ ทั้งขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งคุมเข้มการลงทุน และเบรกกั้นตลอดทั้งปี แต่อัตราการขยายตัวของจีนก็ยังคงอยู่ที่ร้อยละ 9.5 สูงที่สุดในเอเชีย FTA ระหว่างอาเซียน-จีน จึงเป็นเสมือนโช่ทองที่คล้องเศรษฐกิจไทยและอาเซียนเข้าไว้กับเศรษฐกิจที่เป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21

### กำหนดการเปิดเสรี

การเปิดเสรีลดภาษีระหว่างอาเซียนและจีนแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

เริ่มลดภาษี	สินค้า	ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2546 (เฉพาะไทยกับจีน)	ผัก-ผลไม้ (พิกัด 07-08) ทุกรายการ	ลดเหลือ 0% ทันที ยกเว้นภาษีนอกโควตาของหัวหอมใหญ่ กระเทียม มันฝรั่ง มะพร้าว ลำไยแห้ง ยังคงเดิมตาม WTO
1 มกราคม 2547	▪ สินค้าเกษตรในพิกัด 01-08 ได้แก่ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์อื่นๆ ต้นไม้ ดอกไม้ ผัก ผลไม้ พืชอื่นๆ ▪ ถ่านหิน	ทยอยลดจนเหลือ 0% ▪ อาเซียนเดิม <sup>1/</sup> + จีน ภายใน 1 มกราคม 2549 ▪ อาเซียนใหม่ <sup>2/</sup> ภายใน 1 มกราคม 2553
1 กรกฎาคม 2548	สินค้าอื่นๆที่เหลือทุกประเภท รวมทั้งสินค้าอุตสาหกรรม	ทยอยลดจนเหลือ 0% ▪ อาเซียนเดิม + จีน ภายใน 1 มกราคม 2553 ▪ อาเซียนใหม่ ภายใน 1 มกราคม 2558

- หมายเหตุ 1/. อาเซียนเดิม ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน  
2/. อาเซียนใหม่ ประกอบด้วย พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม

### เตรียมพร้อมส่งออก

สินค้าไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกไปจีน และน่าจะรุ่งได้ในช่วงแรกของการเปิดเสรีเนื่องจากภาษีลดแล้ว (ภาษีสำหรับสินค้าบางกลุ่มจะเริ่มลดทันที บางกลุ่มจะทยอยลดไปเรื่อยๆ บางกลุ่มลดเร็ว บางกลุ่มลดช้าแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้า) ได้แก่ สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (ภาษีนำเข้าของจีนลดเหลือ 10% ในปี 2548) เคมีภัณฑ์อินทรีย์ (3-10%) พลาสติกและของที่ทำจากพลาสติก (5-10%) หนังฟอก (5%) เครื่องจักร (0-10%) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ (4%) ฯลฯ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะส่งออกสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องกำหนดการลดภาษีภายใต้ FTA อาเซียน-จีน โดยละเอียดแบ่งตามชนิดสินค้าได้จากหนังสือ "เปิดประตูมังกร : เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน" ซึ่งจัดทำโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ [www.thaifta.com](http://www.thaifta.com) ได้ครับ นอกจากนี้ยังสามารถเข้ามาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการส่งออก ในเรื่องการทำตลาดและกระบวนการในการส่งออกที่สำนักงาน ถ. รัชดาภิเษก หรือโทรไปที่ call center ที่เบอร์ 02-365-9666 ครับ

สุดท้ายผมขอขอบคุณคุณคุณนพพล วิริยะกุลกิจ จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อมูลและข้อเขียนที่ส่งมาให้ผมใช้ประกอบในคอลัมน์นี้ครับ ถ้าผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลเกี่ยวกับการค้า หรือการค้าเสรีระหว่างประเทศที่อยาก ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านคอลัมน์นี้ ก็ส่งอีเมลล์มาให้ผมได้ที่ [witty@tu.ac.th](mailto:witty@tu.ac.th) ครับ

\*\*\*